

*
Số 30 - NQ/ĐU

NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ công tác năm 2020

I. TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

Năm 2019, năm kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khi thế và lực đất nước ta ngày càng được nâng cao; Đảng, Chính phủ tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết một lòng, tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo đất nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019, tạo đà để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020.

Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Công Thương và các bộ ngành, địa phương.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Tập đoàn cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng cao; Đặc biệt có nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng, trong khi hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn điện; Lượng nước về các hồ thủy điện hầu hết đều thấp kỷ lục so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2018; Tình hình cung cấp nhiên liệu cho một số nhà máy nhiệt điện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt có nhà máy không đủ than để chạy hết công suất nhà máy. Các dự án đầu tư xây dựng chậm triển khai do vướng mắc về thủ tục đầu tư và đền bù giải phóng mặt bằng... là những áp lực lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình đầu tư và sản xuất, kinh doanh điện của Tập đoàn.

Dự báo trước tình hình, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ; Xây dựng Chương trình công tác năm với 44 nội dung trọng tâm; ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, kết luận, chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc đã cụ thể hóa bằng những biện pháp hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Động viên cán bộ, nhân viên, người lao động nỗ lực, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

(i) Tập đoàn đã sản xuất và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với sản lượng điện sản xuất và mua ước đạt 231,1 tỷ kwh, tăng 8,85% so với cùng kỳ năm 2018, điện thương phẩm đạt 209,42 tỷ kWh, tăng 8,87% so với năm 2018; (ii) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đảm bảo an toàn. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu, hệ số khả năng thanh toán, hệ số tự đầu tư đều đạt chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức cho vay vốn; (ii) Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, việc áp dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh

triển khai rộng rãi; Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 đạt 88,2/100 điểm tăng 0,24 điểm so với năm 2018 và duy trì thứ hạng 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ. Tồn thất điện năng năm 2019 toàn Tập đoàn ước đạt 6,5%, tốt hơn so với kế hoạch phân đấu (kế hoạch là 6,7%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm 2019 của Đảng ủy Tập đoàn; (iii) Hoàn thành phát điện 02 dự án nguồn điện quan trọng, trong đó: đã đưa vào vận hành thương mại dự án Nhiệt điện (NĐ) Vĩnh Tân IV MR (600MW) vượt tiến độ 3 tháng, đã hòa lưới phát điện NĐ Duyên Hải 3 MR (688MW). Các đơn vị đã hoàn thành đưa vào vận hành 03 nhà máy điện mặt trời (ĐMT)/ 140,15MWp, gồm ĐMT Vĩnh Tân 2 (42,65MWp), ĐMT Đa Mi (47,5 MWp) và ĐMT Miền Trung (50MWp); Khởi công 02 dự án ĐMT Phước Thái 1 (50MW) và ĐMT Sê San 4 (49MW). Đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thu xếp vốn để khởi công trong năm 2020 các dự án NĐ Quảng Trạch 1, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, ĐMT Phước Thái 2, 3. Khởi công 196 công trình và hoàn thành đóng điện 192 công trình lưới điện 110 -500kV, trong đó có các công trình lưới điện quan trọng như các công trình lưới điện đồng bộ TTĐL Vĩnh Tân, các công trình giải tỏa thủy điện Tây Bắc và các công trình giải tỏa năng lượng tái tạo khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận... Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư năm 2019 ước đạt 100.480 tỷ đồng; (iv) Việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh, chủ quyền biển đảo của đất nước với 100% số xã, 99,25% số hộ dân nông thôn và 11/12 huyện đảo trên cả nước có điện; (v) Hoạt động quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; (vi) Việc thực hiện Nghị quyết và chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” bước đầu đạt nhiều kết quả, tạo tiền đề cho việc EVN thực hiện thị trường điện theo lộ trình đã được phê duyệt; (vii) Các hoạt động: truyền thông; Hợp tác quốc tế; Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp chế; Đảm bảo môi trường; Đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được thực hiện có hiệu quả...; Công tác an sinh xã hội được Tập đoàn, các đoàn thể và cán bộ công nhân viên tích cực tham gia với tổng số tiền 127,64 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả về chính trị tư tưởng, tuyên truyền, đặc biệt là việc triển khai các Nghị quyết Trung ương khóa XII. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện kịp thời; Công tác phát triển đảng vượt kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Tập đoàn. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện hiệu quả...

Tuy nhiên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn những hạn chế sau: (i) Công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa đáp ứng tiến độ kế hoạch; (ii) Công tác cổ phần hóa, thoái vốn chưa đáp ứng tiến độ theo kế hoạch EVN đặt ra; (iii) Còn một số hạn chế trong thực hiện công tác dân vận; (iv) Việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tại một số tổ chức cơ sở đảng chất lượng chưa cao,

chưa đổi mới nội dung sinh hoạt, chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề; (v) Công tác đảng viên, phát triển đảng viên tại một số cấp ủy còn chưa đảm bảo thủ tục, quy định; (vi) Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy của một số cấp ủy còn chậm tiến độ, chưa đảm bảo quy định; (vii) Quy trình tiến hành giám sát tại một số cấp ủy chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định; chưa chú trọng giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nguyên nhân là: (i) Một số quy định hiện hành về đầu tư xây dựng còn thiếu tính thống nhất, chồng chéo gây nên những khó khăn nhất định, việc thỏa thuận mặt bằng tuyến đường dây, công tác chuyển đổi đất rừng và công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng còn nhiều vướng mắc; (ii) Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa phải tuân thủ theo nhiều văn bản, quy định của Chính phủ, dẫn đến phải thực hiện lại thủ tục, quy trình; Việc thực hiện cổ phần hóa phụ thuộc vào quyết định của các cấp có thẩm quyền, tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư chiến lược còn nhiều khó khăn... (iii) Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức và chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham mưu công tác Đảng tại các cấp ủy còn hạn chế, chưa chủ động học tập, nghiên cứu các quy trình, quy định.

Từ những kết quả đạt được trên các mặt công tác cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu và hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 như sau.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020

1. Mục tiêu

Tiếp tục chinh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

2. Nhiệm vụ

Đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; Tham gia và đóng góp tích cực để phát triển và hoàn thiện thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh theo lộ trình Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết công tác năm 2020 và xác định chủ đề năm “**Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020**” để lãnh đạo Tập đoàn đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định;

Tiếp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Điện sản xuất và mua: 251,62 tỷ kWh tăng 8,9% so với năm 2019. Sản sàng chuẩn bị đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn.
- Điện thương phẩm: 227,99 tỷ kWh tăng 8,9% so với năm 2018.
- Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: phấn đấu giảm SAIDI xuống 400 phút.
- Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 6,5%.
- Chỉ số tiếp cận điện năng: duy trì vị trí trong ASEAN 4.
- Năng suất lao động tăng trên 8-10%.
- Tiết kiệm chi phí 7,5%.
- Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận.

- Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 93.216 tỷ đồng, trong đó tập trung:

+ Hoàn thành các dự án: TĐ Thượng Kon Tum (220MW) và 04 dự án điện mặt trời (249MWp), gồm: Phước Thái 1, Sê San 4, Phước Thái 2, Phước Thái 3.

+ Khởi công 2 dự án NĐ Quảng Trạch I, TĐ Hoà Bình MR.

+ Khởi công 218 công trình lưới điện 110-500kV. Hoàn thành 240 công trình lưới điện từ 110-500kV; Đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm như: Đường dây 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku; Lưới điện đồng bộ NĐ BOT Hải Dương, Nghi Sơn 2; Giải tỏa công suất nguồn NLTT và nguồn thủy điện Tây Bắc; Lưới điện kết nối nguồn điện từ Lào về Việt Nam; Các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam, thành phố Hà Nội và các phụ tải quan trọng.

- Đảng ủy Tập đoàn và 100% cấp ủy trực thuộc ban hành nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2020 để lãnh đạo thực hiện.

- Kịp thời triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp 100 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc.

III. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tập trung công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên định đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường tuyên truyền toàn diện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm bằng nhiều hình thức phong phú. Chú trọng tuyên truyền về việc hoàn thành các công trình, dự án lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW; Biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp cho Đảng bộ, cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tổ chức đánh giá, sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU, ngày 17/7/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới”.

Chủ động, kịp thời nắm bắt và giải quyết diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là trong quá trình kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của doanh nghiệp.

Lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai có chất lượng, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó trọng tâm xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng; làm tốt công tác cán bộ, nhân sự Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục triển khai kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với việc sắp xếp một số đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và theo Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án tái cơ cấu EVN. Xây dựng quy chế, quy định quản lý nội bộ, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và các cấp ủy sau đại hội; tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với một số cấp ủy địa phương theo Quy định 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư.

Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đảng; các nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; Đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên của các cấp ủy cơ sở.

Tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy, nghiệp vụ công tác đảng; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương; Tập trung vào việc chủ động phát hiện sớm để xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến lịch sử chính trị.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ quản lý; công tác cán bộ...

Thực hiện công tác thẩm tra nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn.

Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại,.. đối với đảng viên và tổ chức đảng, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn.

Triển khai tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường, nâng cao trình độ, nghiệp vụ ở cấp cơ sở.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới gắn với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên, người lao động; Củng cố niềm tin của cán bộ, người lao động, quần chúng đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp, đơn vị; Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo Nghị quyết số 25-NQ/TW và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW; Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận trong tình hình mới, Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định mới của Chính phủ.

Công đoàn các cấp tiếp tục, tăng cường công tác vận động, nâng cao ý thức chính trị cho người lao động, tích cực tham gia vào các chủ trương, đề án lớn của Tập đoàn; phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, triển khai các hoạt động chào mừng các sự kiện của đất nước và của Tập đoàn, trong đó trọng tâm là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho Tập đoàn.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên đề nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo hướng dẫn tại Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng phong cách, tác phong công tác, tính gương mẫu, tự giác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

6. Lãnh đạo Tập đoàn điều hành tối ưu, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân

Xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng trên cơ sở bám sát tình hình thời tiết, thủy văn, tình hình cấp khí, tình hình vận hành thị trường điện để điều hành hệ thống điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện. Chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi.

Chủ động làm việc với các chủ đầu tư các nhà máy điện BOT, IPT để đảm bảo công tác cung cấp điện.

Chủ động trong việc cung cấp, nhập khẩu than cho phát điện đáp ứng sản lượng điện sản xuất mùa khô và cả năm theo kế hoạch Tập đoàn giao.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy lợi, các địa phương để lập kế hoạch chi tiết về vận hành các hồ thủy điện để cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2020 đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, UBND các tỉnh có hồ thủy điện để xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể về vận hành, điều tiết nước các hồ thủy điện, đảm bảo an toàn các hồ đập trong mùa mưa lũ năm 2020 và sửa đổi các quy trình vận hành liên hồ chứa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phòng, chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

7. Tập trung lãnh đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện đảm bảo tiến độ, chất lượng

Chủ động rà soát Quy hoạch phát triển điện lực của các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương để kiến nghị điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời sẵn sàng các phương án, giải pháp để đầu tư bổ sung các dự án điện cấp bách đáp ứng các nhu cầu điện mới của các nhà đầu tư.

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ và giám sát chất lượng công trình; Kiểm soát chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình.

Nghiên cứu, bám sát các thay đổi trong cơ chế, chính sách, quy định pháp luật của nhà nước về đầu tư xây dựng; Kịp thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn phát sinh về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch điện lực...

Đa dạng các hình thức huy động các nguồn vốn trong nước và quốc tế để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho đầu tư nguồn và lưới điện. Quyết toán nhanh các công trình hoàn thành để tăng nguồn trích khấu hao hàng năm dành cho đầu tư. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn Ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình phát triển lưới điện nông thôn, vùng đồng bào dân tộc khó khăn.

8. Lãnh đạo triển khai sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp

** Đối với công tác triển khai, đổi mới doanh nghiệp:*

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020, trong đó:

- Nghiên cứu, xây dựng các Đề án/Phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện, bao gồm: (i) Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025; (ii) Mô hình tổ chức theo hướng quản lý tập trung tại Công ty mẹ - EVN và tại Công ty mẹ - Tổng công ty; (iii) Phương án kiện toàn bộ máy tham mưu giúp việc Cơ quan EVN phù hợp với mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tập đoàn giai đoạn 2021-2025; (iv) Mô hình tổ chức Cơ quan TCTĐL, Cơ quan EVNNTPT giai đoạn 2021-2025.

- Tổng hợp, đánh giá hoạt động của các Công ty dịch vụ sửa chữa thuộc các Tổng công ty; Nghiên cứu các nội dung về mô hình tổ chức các Công ty Điện lực, Công ty DVSC thuộc các Tổng công ty, Trung tâm DVSC EVN, EVNEPTC.

- Triển khai các thủ tục để thực hiện: (i) Chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (ii) Triển khai các nội dung Đề án tách bạch về mô hình tổ chức giữa khâu phân phối điện và khâu kinh doanh bán lẻ điện của các TCTĐL thuộc EVN sau khi Bộ Công thương phê duyệt; (iii) Đề án tổng thể về mô hình tổ chức quản lý các Công ty truyền tải điện và các truyền tải điện trực thuộc của EVNNTPT.

** Đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn:*

Tiếp tục thực hiện công tác CPH và thoái vốn, trong đó (i) Hoàn thành quyết toán cổ phần hóa GENCO3 trong năm 2020; Hoàn thành thủ tục công bố GTDN của GENCO2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ

phân hóa theo qui định; Phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất, phương án sử dụng đất khi CPH tại tỉnh Trà Vinh, Duyên Hải để có đủ điều kiện UBQLV ban hành Quyết định CPH Công ty mẹ - GENCO1. Phân đấu công bố GTDN trong năm 2020; (ii) Tiếp tục thực hiện thoái toàn bộ phần vốn còn lại của EVN tại EVNFinance; Thực hiện bán đấu giá CP của EVN tại EEMC; Các TCT thực hiện thoái vốn theo danh mục đã được HĐQT phê duyệt, giảm vốn và tỷ lệ sở hữu của EVN tại GENCO3.

9. Thực hiện Nghị quyết Chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” có hiệu quả

Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết chủ đề năm 2020 để lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2020, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ giao, tạo tiền đề và các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch 5 năm 2016-2020, tiếp tục phấn đấu tốt hơn nữa đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong kế hoạch 5 năm, đặc biệt nhóm các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, gồm các lĩnh vực như: (i) Hoạt động sản xuất kinh doanh; (ii) Công tác đầu tư xây dựng; (iii) Công tác tái cơ cấu.

10. Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác

- Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện và ứng dụng mạnh mẽ, triệt để, hiệu quả các thành tựu công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức, cổ phần hóa, áp dụng định mức, định biên lao động mới, đảm bảo người lao động ở các đơn vị có thu nhập đầy đủ theo đúng quy định.

- Phối hợp các địa phương để triển khai các công trình và các hoạt động an sinh xã hội Tập đoàn đã cam kết hỗ trợ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất, công tác thi đua khen thưởng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quán triệt, chỉ đạo việc triển khai trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết năm 2020.

2. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc bám sát nội dung Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn để cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và xây dựng Nghị quyết của cấp ủy phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo sự phân công, đơn đốc, kiểm tra, chủ động đề xuất triển khai việc thực hiện Nghị quyết.

4. Các ban: Tổ chức & Nhân sự, Kiểm tra - Thanh tra, Truyền thông và Văn phòng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các ban, các đảng ủy trực thuộc định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối DNTW (b/c),
- Các UVBCH Đảng bộ EVN,
- Hội đồng thành viên; TGD EVN,
- Các tổ chức đảng trực thuộc,
- Tổ chức đảng các đơn vị thành viên,
- Các Ban TC&NS, KTTT, TT và VP EVN,
- Công đoàn ĐLVN; Đoàn TN EVN,
- Lưu VTĐU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Dương Quang Thành